

Số: 393/BC-UBND

Côn Đảo, ngày 24 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO

**Tổng hợp giải trình ý kiến tại 5 Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ  
và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện**

**Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021**

*(Theo Báo cáo số 21/BC-HĐND-BTK ngày 24/12/2019*

*của Ban Thư ký các kỳ họp HĐND huyện)*

Căn cứ Báo cáo số 21/BC-HĐND-BTK ngày 24/12/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc Tổng hợp ý kiến tại 5 Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Đối với các ý kiến được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện sẽ có văn bản giải trình gửi Thường trực HĐND huyện để gửi đến Ủy ban MTTQ và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện. UBND huyện báo cáo giải trình, thông tin công khai tại kỳ họp các ý kiến cụ thể như sau:

**1. Theo báo cáo (trang 8 của Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện), về quản lý quy hoạch: có 06 dự án quy hoạch đang triển khai (trong đó 04 quy hoạch đang được triển khai, còn lại 02 quy hoạch đang chờ xin ý kiến của UBND tỉnh và các sở ngành). Đề nghị UBND huyện báo cáo tiến độ triển khai 04 quy hoạch đang thực hiện? Khi nào thực hiện xong. Việc triển khai dự án quy hoạch lấy cơ sở nào hạn chế quyền của công dân, căn cứ điều khoản pháp luật nào? (Ý kiến của Tổ thảo luận số 1 và 5, MTTQ và 02 Ban HĐND huyện).**

**\* Ý kiến giải trình:** Hiện nay UBND huyện đang triển khai 3 đồ án quy hoạch chi tiết gồm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ đô thị Bến Đầm; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, thiết kế đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo; đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu Cỏ Ống). Tiến độ thực hiện:

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ đô thị Bến Đầm, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, thiết kế đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo: Đơn vị tư vấn đã tổ chức báo cáo (lần 1) về nội dung đồ án trước tập thể UBND huyện và các cơ quan liên quan có đại diện Thường trực HĐND và các Ban HĐND tham dự. Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa và hoàn thiện. Dự kiến báo cáo (lần 2) vào cuối tháng 12/2019. Sau khi đơn vị tư vấn báo cáo lần 2 nếu được tập thể UBND huyện thông qua, UBND huyện sẽ lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng nhân dân về nội dung đồ án, hoàn chỉnh và trình HĐND huyện thông qua trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định

trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến hoàn thành 3 đồ án trên trong khoảng từ 2 – 3 tháng nữa (chủ yếu là trình tự, thủ tục).

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Cỏ Ống: Hiện nay đơn vị tư vấn đã thực hiện xong đồ án, dự kiến báo cáo thông qua đồ án (lần 1) vào cuối tháng 12/2019. Theo yêu cầu của UBND tỉnh và của Bộ Xây dựng thì trong quá trình thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống đơn vị tư vấn phải cập nhật ranh giới mở rộng cảng hàng không Côn Sơn và điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung trước khi phê duyệt quy hoạch phân khu. Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo là của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, UBND huyện Côn Đảo phấn đấu hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống vào trong năm 2020.

***Việc tạm thời chưa cấp phép xây dựng trong khu lập quy hoạch chi tiết 1/500:***

Để đảm bảo việc quản lý đô thị bài bản, thẩm mỹ tạo sự khác biệt của Côn Đảo so với các đô thị không kiểm soát tốt về mặt đô thị, không lãng phí ngân sách nhà nước cho công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500, đảm bảo thực hiện đúng định hướng quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt; Trong thời gian lập, hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, UBND huyện tạm thời chưa cấp phép xây dựng trong khu vực đang lập quy hoạch. Vì, UBND huyện nhận thấy thời gian hoàn thành quy hoạch này đã xong và chỉ còn thủ tục phê duyệt, nên để tránh lãng phí NSNN khi quy hoạch được phê duyệt thì không phù hợp với hiện trạng thực tế. Mặt khác hiện nay trên địa bàn Côn Đảo không còn vị trí đất nào khác để quy hoạch và quản lý tạo sự khác biệt cho đô thị du lịch Côn Đảo. Thời gian qua, UBND huyện có gửi một số văn bản đến người dân. Trong nội dung văn bản, UBND huyện không từ chối cấp phép xây dựng mà chỉ mong muốn người dân chia sẻ tạm thời chưa xây dựng trong thời gian hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu văn bản, cơ quan tham mưu chưa nêu rõ về mặt thời gian dẫn đến một số trường hợp chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Với mong muốn quản lý và kiểm soát tốt quy hoạch đô thị Côn Đảo, UBND huyện mong nhận được sự đồng thuận của quý đại biểu và bà con nhân dân trên địa bàn huyện để UBND huyện tạm thời chưa cấp phép xây dựng trong thời gian hoàn thiện đồ án (dự kiến khoảng 2 – 3 tháng).

**2. Năm 2018, Tổ công tác 34 lập Kế hoạch số 83/KH-UBND-TCT ngày 12/4/2018 để đi kiểm tra, rà soát các vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; Qua rà soát có 148 trường hợp vi phạm. Đề nghị UBND huyện cho biết đến thời điểm hiện nay cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện xử lý các trường hợp này như thế nào? Báo cáo cụ thể cho đại biểu và cử tri biết về lộ trình giải quyết, xử lý (UBND huyện có giải trình bằng văn bản riêng gửi cho Thường trực HĐND huyện, để gửi đến Ủy ban MTTQ và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện).**

**3. Theo báo cáo, trong năm 2019 đã phát hiện và xử phạt VPHC 21 trường hợp, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 02 trường hợp. Như vậy có 23 trường hợp vi phạm, có 03 trường hợp khắc phục hậu quả, còn 20 trường**

**hợp chưa khắc phục hậu quả lý do làm sao? Cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện xử lý 20 trường hợp này như thế nào trong thời gian tới (UBND huyện có giải trình bằng văn bản riêng gửi cho Thường trực HĐND huyện, để gửi đến Ủy ban MTTQ và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện).**

**4. Đề nghị UBND huyện xem xét, tính toán để đề xuất giá bồi thường cho người dân khi thu hồi đất tiệm cận với giá giao dịch thị trường trong thời điểm bình thường (không xảy ra sốt đất) vì trong thời gian qua giá để tính toán đền bù chưa phù hợp với giá đất trên thị trường tại Côn Đảo, quá thấp so với giá giao dịch, chuyển nhượng trên thị trường. Do đó đã phát sinh khiếu nại và gây không ít khó khăn cho các cơ quan có chức năng vận động nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lưu ý kiến nghị UBND huyện để được tham gia trong công tác khảo sát giá đất, thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khi làm các dự án được thuận lợi, tạo điều kiện để giúp cho MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện các dự án (Ý kiến của Ủy ban MTTQ VN huyện);**

**\* Ý kiến giải trình:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của MTTQVN huyện. Thời gian qua, khi đơn vị tư vấn độc lập báo cáo phương án giá đất cụ thể thông qua UBND huyện, UBND huyện có mời lãnh đạo UBMTTQVN huyện cùng tham dự để có ý kiến. Tuy nhiên do thời gian gấp rút, chuẩn bị tài liệu chưa kịp thời, không đủ thời gian nghiên cứu tài liệu nên mặc dù thông qua tập thể UBND huyện, nhưng cơ bản nhận được không nhiều thông tin góp ý kiến. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp tư vấn chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tổ chức báo cáo chi tiết đến MTTQ về phương án giá đất cụ thể dự án để giải trình thuyết minh các ý kiến phản biện nhằm thống nhất, đồng thuận cao nhất trong nhân dân về phương án giá trước khi thông qua Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện để trình UBND tỉnh quyết định.

**5. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhất là trong khu vực có các đường nội bộ trong rừng tràm thuộc khu dân cư số 5, xảy ra tình trạng đổ rác thải bừa bãi, kể cả rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng, đổ ngập ra vỉa hè, lòng lề đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND huyện nêu rõ biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên như thế nào?**

**\* Ý kiến giải trình:** Trên địa bàn huyện không có quy hoạch bãi chứa chất thải rắn do đó xảy ra tình trạng đổ trộm như quy đại biểu phản ánh. Trước thực trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai thực hiện các giải pháp sau (Thông báo số 386/TB-UBND, ngày 28/10/2019):

- Giải pháp trước mắt: Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khảo sát khu vực bãi chứa của Ban Quản lý Công trình công cộng, tham mưu đề xuất di dời gỗ khỏi khu vực tập kết. Phối hợp với đơn vị, cá nhân có nhu cầu lập phương án phân loại và xử lý rác thải. Rác thải có thể đốt được thì xử lý bằng phương pháp đốt, những loại có thể tái sử dụng san lấp được thì đem san lấp. Thực hiện thu phí đối với các tổ chức, cá nhân đổ rác thải vào bãi tập trung.

- Giải pháp lâu dài: UBND huyện đã có văn bản đề xuất và xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng khu vực đất quy hoạch triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải khu Cuối tuyến – Bến Đầm để bố trí bãi tập kết rác thải xây

dựng và rác thải sinh hoạt tại khu vực này. Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 11188/UBND-VP về việc xin chủ trương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng sử dụng rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo để triển khai dự án xây dựng đường vào, tường rào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo). Khi đã tạo được mặt bằng thì yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân có phát sinh rác thải thì thu gom về đây để tiến hành xử lý.

**6. Đề nghị UBND huyện thông tin về tình hình triển khai dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải; việc xử lý trên 72 ngàn tấn rác tồn đọng tại Bãi Nhát trong thời gian tới như thế nào? (Ý kiến của Tổ thảo luận số 1 và 5, MTTQ và 02 Ban HĐND huyện).**

**\* UBND huyện thông tin như sau:**

➤ **Về Tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải:**

UBND huyện đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo triển khai thực hiện dự án này. Khu đất thực hiện dự án khoảng 3,2 ha, tại khu vực cuối tuyến Bến Đầm, khu vực này nằm trong diện tích đất rừng đặc dụng do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.

Ngày 01/7/2019., UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào, tường rào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại quyết định số 1671/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2019 UBND tỉnh đã có văn bản số 9494/UBND-VP gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng để triển khai dự án Xây dựng đường vào, tường rào và chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý rác Côn Đảo, trên cơ sở đó Văn phòng Chính Phủ đã có công văn số 9145/VPCP-NN ngày 08/10/2019 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ: “*Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch có ý kiến bằng văn bản trước ngày 20/10/2019 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để chủ trì, tham mưu xử lý kiến nghị của Tỉnh*”. Tuy nhiên các Bộ chưa có ý trả lời, nên ngày 30/10/2019 UBND tỉnh có văn bản số 11188/UBND – VP gửi Thủ tướng Chính Phủ để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Côn Đảo để triển khai dự án. UBND huyện Côn Đảo đã làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông Nghiệp thống nhất các nội dung hồ sơ trình phê duyệt. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang trình Thủ Tướng Chính phủ cho phép chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Côn Đảo để triển khai dự án;

Ngày 06/12/2019 UBND huyện Côn Đảo đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án tại Quyết định số 1506/QĐ-UBND; Ngày 11/12/2019 UBND huyện có tờ trình số 217/TTr-UBND gửi sở Xây Dựng đề nghị sở Xây Dựng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, hiện nay sở Xây Dựng đang thẩm định theo quy định;

➤ **Thực trạng về rác thải tồn đọng:**

Bãi rác đã hoạt từ năm 1996 đến nay, diện tích 3.800m<sup>2</sup> hiện bãi rác này đã quá tải không còn diện tích chôn lấp. Rác thải tồn đọng lên tới trên 70 ngàn tấn cùng với khối lượng rác phát sinh hàng ngày chưa được xử lý đúng quy định đã và đang

gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cảnh quan của cả khu vực bãi biển Bãi Nhát. Để xử lý rác tồn đọng, UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện phương án xử lý rác thải tồn đọng tại bãi nhát. Tiến độ như sau:

Ngày 15/2/2019, UBND huyện Côn Đảo có Công văn số 461/UBND-QLDA về phương án vận chuyển rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát về đất liền xử lý trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo theo hướng ép đóng kiện, chuyển về đất xử lý. UBND tỉnh đã thống nhất giao UBND huyện nghiên cứu đánh giá 02 phương án: Phương án xã hội hóa về đầu tư máy ép rác, đóng kiện, đốt tại huyện Côn Đảo và phương án cho ép rác, đóng kiện để vận chuyển vào đất liền xử lý. UBND huyện đã hoàn thiện phương án và trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành thông báo số 368/TB-UBND về việc kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5, 5 tháng đầu năm 2019, theo đó UBND tỉnh “*đồng ý phương án vận chuyển rác thải còn tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo về đất liền xử lý. Giao UBND huyện Côn Đảo khẩn trương xây dựng định mức, đơn giá xử lý, gửi sở Tài Chính, sở Xây Dựng thẩm định, trình UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy trong tháng 7 năm 2019*”. Trên cơ sở đó UBND huyện có tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23/7/2019 gửi sở Xây Dựng đề nghị thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển rác thải sinh hoạt đang tồn đọng tại Bãi Nhát, huyện Côn Đảo; Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh ban hành thông báo số 565/TB-UBND về việc kết luận tại cuộc họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo đánh giá các phương án xử lý rác tồn đọng tại Bãi Nhát, huyện Côn Đảo “*Thống nhất phương án xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo. Trước mắt, tiến hành đóng kiện, ép đóng gói, bọc lại để bảo vệ môi trường, chờ xây dựng nhà máy, vận chuyển đến để xử lý theo đúng quy định*”. Trên cơ sở đó ngày 16/9/2019 UBND huyện có tờ trình số 152/TTr-UBND gửi sở Xây Dựng đề nghị thẩm định phương án, dự toán kinh phí ép, đóng kiện và bao bọc lượng rác thải sinh hoạt đang tồn đọng tại Bãi Nhát, huyện Côn Đảo.

Theo thông báo số 822/TB-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, UBND tỉnh đồng ý “*về nguyên tắc, chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Kim Trường Phát khảo sát, tổ chức đốt thí điểm rác sinh hoạt tại Bãi Nhát, huyện Côn Đảo*”.

Trong thời gian chờ thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tại huyện Côn Đảo, để giải quyết tình hình quá tải hiện nay của bãi rác Bãi Nhát, UBND huyện đã có văn bản số 4007/UBND-QLDA ngày 11/12/2019 gửi UBND tỉnh xin chủ trương san hạ mặt bằng một phần diện tích tạo bãi tập kết rác tạm trong khu vực dự kiến xây dựng nhà máy rác huyện Côn Đảo; đồng thời UBND huyện cũng đã có văn bản số 4008/UBND-QLDA ngày 11/12/2019 gửi UBND tỉnh xin chủ trương xác lập quy mô nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo đến năm 2030 công suất 50 tấn/ngày đêm.

**7. Công thoát nước đi ngang công viên Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu chảy ra biển nước đen ngòm, nổi bọt trắng, bốc mùi lên rất hôi thối, làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng này (Ý kiến của Tổ thảo luận số 1).**

\* **Ý kiến giải trình:** Trong năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20/5/2019 về kiểm tra hoạt động xả thải. Kết quả đã kiểm tra

57 cơ sở kinh doanh: trong đó có 33 cơ sở kinh doanh lưu trú, 24 cơ sở kinh doanh nhà hàng trên địa bàn huyện Côn Đảo. Phát hiện tổng cộng 36 ống xả thông xuống các hố ga, trong đó 14 ống thoát nước mưa, 13 ống không có nước thải phát sinh, 09 ống xả thải chưa qua hệ thống xử lý nội bộ. Công an huyện đã xử lý 03 trường hợp vi phạm, 06 trường hợp còn lại không xác định được chủ nguồn thải do ống lắp đặt âm phía dưới công trình. UBND huyện chỉ đạo thực hiện lắp các đường ống đầu nối nước thải vào công thoát nước. Đối với các hộ kinh doanh đổ nước thải trực tiếp xuống cống (không có ống dẫn nước) thì Công an huyện theo dõi xử phạt.

Do trên địa bàn huyện chưa xây dựng tuyến ống thu gom nước thải và nước mưa riêng biệt, chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải, nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh lưu trú thiếu ý thức xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường nên xảy ra tình trạng ô nhiễm trên. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xả thải chưa xử lý ra môi trường. Đồng thời sẽ sớm khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải trong quý II/2020.

**8. Tình trạng dùng thùng loa di động (loa kéo kéo) hát gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan trong giờ làm việc. Đề nghị UBND huyện có biện pháp ngăn chặn, xử lý vấn đề này (Ý kiến của Tổ thảo luận số 2).**

**\* Ý kiến giải trình:** Trước hết xin ghi nhận ý kiến của đại biểu, của cử tri về vấn đề sử dụng loa kéo kéo mở âm thanh lớn làm ảnh hưởng những người xung quanh. Và cũng phải thừa nhận đây là một nhu cầu chính đáng của người dân và khách du lịch, đồng thời cũng là một tất yếu khi địa phương phát triển du lịch. Tuy nhiên, có nhiều người quá đà, hát vô tội vạ bất kể giờ giấc. Tình hình này cũng xuất hiện khá nhiều trong thời gian gần đây. Không riêng gì Côn Đảo, mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang vừa xử lý, vừa rút kinh nghiệm.

Có thể nói, việc xử lý hành vi này đã có các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh cũng đã ban hành chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tuyên truyền trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo, Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 15/11/2019 triển khai chỉ thị 08/CT-UBND của tỉnh. Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo đã triển khai đến các cơ sở lưu trú tuyên truyền, vận động khách du lịch không sử dụng thiết bị âm thanh gây tiếng ồn,...

Trong thời gian qua, các cơ quan đầu mối như Công an, Phòng Văn hóa và Thông tin cũng đã tiếp nhận một số phản ánh của khu dân cư và cử người đến xử lý. Chủ yếu là nhắc nhở, vận động. Khu dân cư khi xét GĐVH cũng đã đề nghị không công nhận một số hộ hát karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng sự yên tĩnh chung. Qua công tác chỉ đạo, triển khai, tình hình có thuyên giảm nhưng chưa đáng kể.

Trong thời gian tới, để xử lý tình trạng này, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện nhiệm vụ được giao; theo đó, đề nghị Công an

huyện tăng cường, quyết liệt chỉ đạo Công an viên Khu dân cư, phối hợp Ban Điều hành Khu dân cư, Đội dân phòng tuần tra, phát hiện xử lý kịp thời theo quy định. Khi phát hiện sự việc, đề nghị người dân báo cho Công an huyện. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện khẩn trương đến hiện trường xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, việc xử phạt theo các nghị định không phải là giải pháp căn cơ mà chủ yếu là sự vận động, tuyên truyền từ cơ sở của Ban Điều hành, Ban CTMTCS và các đoàn thể, ý thức của mỗi người. UBND huyện kêu gọi quý vị cử tri hãy chung tay bảo vệ sự yên tĩnh chung của cộng đồng dân cư. Bởi lẽ, môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa trong lành, yên tĩnh có thể xem là một đặc sản, đặc trưng của Côn Đảo. Giữ gìn sự yên tĩnh chung là giữ gìn thể mạnh của chúng ta để phát triển du lịch. Khi sử dụng các thiết bị âm thanh, hãy điều chỉnh âm lượng vừa phải, làm sao để sự vui chơi, giải trí của mình không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, học tập, cuộc sống của những người xung quanh, không trở thành nỗi ám ảnh của khác. Hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn là hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn sự yên tĩnh chung của cộng đồng dân cư là văn hóa.

**9. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tuyến đường Phạm Văn Đồng và một số tuyến đường khác tại Trung tâm hiện nay vẫn còn diễn ra, lề đường bị lấn chiếm buôn bán mặc dù có rất nhiều biển cấm nhưng người dân không chấp hành; đề nghị UBND huyện sớm có biện pháp xử lý nghiêm (Ý kiến của Tổ thảo luận số 2).**

**\* Ý kiến giải trình:** UBND huyện tiếp thu ý kiến. Đồng thời thông tin thêm những việc đã triển khai trong thời gian qua. Thực tế những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế tại địa phương tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện diễn biến thường xuyên, phức tạp. Đa phần người dân chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Nhằm tạo lập nếp sống văn minh đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện làm cơ sở phát triển du lịch tại địa phương, trong năm 2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/3/2019 về triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và lấn chiếm đất nhà nước để kinh doanh và thực hiện các mục đích khác trên địa bàn huyện Côn Đảo; Theo đó, Phòng Kinh tế huyện đã phối hợp với Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông, Ban Quản lý Công trình công cộng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến giao thông tại địa bàn; Kết hợp tuyên truyền vận động với kiểm tra, xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng đã nhắc nhở đối với 200 trường hợp, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 53 trường hợp với tổng số tiền phạt 17.800.000 đồng. Tổ chức thu gom 42 chuyến xe rác thải và nhiều vật dụng khác (rác thải để nơi công cộng, trên vỉa hè nơi không có hộ dân sinh sống).

Qua công tác kiểm tra, xử lý mặc dù các cơ quan, đơn vị liên quan đã kiên quyết xử lý nhưng hiệu quả đạt được chưa hiệu quả cao, vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè do một bộ phận người dân không chấp hành, xem thường kỷ cương, pháp luật của nhà nước gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và một số tuyến đường khác tại địa bàn (Nguyễn

*Huệ, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Tôn Đức Thắng, ...*). Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành của một số bộ phận người dân chưa cao, còn hạn chế, xem thường pháp luật; thói quen của người dân tận dụng vỉa hè để tập kết vật dụng, bàn ghế, cây cảnh, các đồ hư hỏng, cây xanh sau đôn hạ chưa được nhận thức thay đổi. UBND huyện ghi nhận ý kiến về chung tay trong công cuộc lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn, tạo nếp sống văn minh đô thị, tạo hình ảnh du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiến hành chấn chỉnh, thắt chặt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND huyện. Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm; kết hợp với phát huy tối đa vai trò của các Tổ chức Chính trị - Xã hội, các Đoàn thể, Ban Điều hành 09 khu dân cư trong tuyên truyền pháp luật về trật tự mỹ quan đô thị, nếp sống văn minh; tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp” “Đoạn đường thanh niên tự quản”; Triển khai thực hiện gắn camera tại các trục đường trên địa bàn huyện phục vụ kiểm tra xử lý nguội; Bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin đồng thời triển khai xử lý ngay đối với những thông tin do nhân dân cung cấp qua zalo, tin nhắn.

**10. Hiện nay các bệnh về thoái hóa thoát vị đĩa đệm phổ biến rất nhiều đối với CBCC, nhưng tại Trung tâm Y tế QDY trang thiết bị chữa các bệnh này rất hạn chế và chỉ có 1 bác sỹ có nghiệp vụ về khám chữa bệnh này sẽ không đáp ứng được, các kỳ họp HĐND huyện trước đây cũng đã có kiến nghị về vấn đề này nhưng vẫn chưa có kết quả. Đề nghị Trung tâm Y tế QDY cho biết hướng khắc phục tình trạng này như thế nào? (Ý kiến của Tổ thảo luận số 1).**

**\* Ý kiến giải trình:**

- Về tình hình trang thiết bị: TTYT Quân Dân Y đã có xây dựng nhu cầu trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh trong năm 2019, trong đó có trang thiết bị khám chữa bệnh y học cổ truyền và phục hồi chức năng, báo cáo Sở Y tế trình UBND tỉnh. Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định số 521/QĐ-UBND “về việc ban hành, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, riêng TTYT Quân Dân Y huyện Côn Đảo có 26 danh mục, trong đó trang thiết bị khám chữa bệnh y học cổ truyền có 5 danh mục gồm: máy xung điện hẹn giờ; đèn hồng ngoại cây cao; máy kéo dẫn cột sống; máy châm cứu hẹn giờ, máy siêu âm trị liệu. Đơn vị đã xây dựng cấu hình kỹ thuật trang thiết bị gửi Sở Y tế tỉnh nhưng đến nay chưa được Sở Y tế đầu tư mua sắm. Lần nữa, Đơn vị đã có văn bản số 180/TTr-TTYT, ngày 21/11/2019 về việc đề xuất sớm mua sắm trang thiết bị y tế theo quyết định số 521/QĐ-UBND, ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh.

- Về tình hình nhân sự: Hiện tại Trung tâm Y tế QDY có 9 bác sỹ trong đó có 01 bác sỹ Y học cổ y truyền phụ trách khám và điều trị bệnh y học cổ truyền. Cho đến nay phòng khám Y học cổ truyền đã làm tốt công tác khám, phối hợp với y học hiện đại trong điều trị cho bệnh nhân tại huyện Côn Đảo. Do nhu cầu khám chữa bệnh, TTYT Quân Dân Y đã xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức là bác sỹ đa



khoa, bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ Y học cổ truyền trong năm 2019 nhưng không có người đăng ký ứng tuyển, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức là bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ Y học cổ truyền phục hồi chức năng các năm tiếp theo. Đơn vị đã đề nghị Sở Y tế tỉnh hỗ trợ từ nguồn đào tạo bác sỹ theo địa chỉ của tỉnh. Vừa qua Sở Y tế tỉnh có thông báo cử 1 bác sỹ Y học cổ truyền ra công tác tại huyện Côn Đảo nhưng bác sỹ trên không tham gia thi xét tuyển viên chức nên đơn vị không tuyển dụng được.

**11. Hiện nay du lịch Côn Đảo phát triển đột biến, tạo việc làm, thu nhập cho người dân và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bên cạnh đó kèm theo nhiều hệ lụy mà huyện phải quan tâm giải quyết. Đề nghị UBND huyện cho biết:**

a) Việc đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp một số cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương như: Nhà máy nước mặt  $3000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ ; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm,... sẽ được triển khai trong năm 2020, tuy nhiên các dự án này phải sau 1-2 năm mới hoàn thành, đề nghị UBND huyện thông tin để nhân dân Côn Đảo được biết về các dự án này, trong thời gian chờ dự án hoàn thành đưa vào sử dụng thì biện pháp khắc phục khó khăn trước mắt là gì? (Ý kiến của Tổ thảo luận số 2).

\* UBND huyện thông tin về các dự án này như sau:

► **Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt công suất  $3.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ :**

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 với tổng mức đầu tư là 84.995 triệu đồng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 28/8/2019. Quy mô dự án: Gồm các hạng mục Trạm bơm nước thô, Tuyến ống chuyển tải nước thô từ trạm bơm về nhà máy dài khoảng 1.500m; Tuyến ống nước sạch dài 792m đấu nối vào mạng cấp nước hiện hữu; hạng mục Nhà máy cấp nước công suất  $3.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ ; Diện tích khu đất xây dựng  $3.500\text{m}^2$  với các hạng mục: Nhà quản lý; nhà đặt máy phát điện dự phòng; nhà kho; nhà hóa chất; đường nội bộ; hàng rào; cây xanh; thảm cỏ; Hệ thống tự động hóa (SCADA) điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu hoạt động các hạng mục công trình để vận hành tối ưu hoạt động của nhà máy; Hiện nay dự án đang được đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán sẽ hoàn thành giữa tháng 01/2020. dự kiến huyện trình sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình trước ngày 15/01/2020; Dự án dự kiến khởi công trong tháng 5/2020 trên phần diện tích đất do nhà nước quản lý. Theo kế hoạch thi công công trình khoảng 18 tháng kể từ tháng 5/2020. Công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 11/2021;

► **Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1):**

UBND tỉnh phê duyệt dự án ĐTXD tại quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 với tổng mức đầu tư là 167.736 triệu đồng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; Quy mô dự án xây dựng trạm xử lý nước thải công suất  $3.500\text{m}^3/\text{ngày đêm}$  được đầu tư làm 2 giai đoạn, yêu cầu nước sau khi xử lý đạt QCVN 14-2008/BTNMT, cột A; Hệ thống thu gom nước thải gồm các tuyến ống thu gom nước thải nằm trong khu vực trung tâm

huyện được chia thành 2 loại là: Tuyển ống thu gom tự chảy và tuyển ống thu gom có áp; Hiện nay dự án đang được thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, xây lắp và lắp đặt thiết bị (EPC), dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này trong tháng 01/2020; Dự kiến khởi công trong tháng 4/2020 trên phần diện tích đất do nhà nước quản lý. Theo kế hoạch thi công công trình khoảng 23 tháng kể từ tháng 4/2020. Công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3/2022.

**► Trong thời gian chờ dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, biện pháp khắc phục khó khăn trước mắt của UBND huyện là:**

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức tiết kiệm nước; giải pháp kinh tế về tăng giá nước theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; vận động, khuyến cáo nhân dân khi xây dựng công trình nhà ở hoặc công trình dịch vụ lưu ý bổ sung thiết kế xây thêm bể chứa trữ nước.

- Trong thời gian chờ hoàn thành dự án hệ thống xử lý thu gom nước thải tập trung, trước mắt tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác xử lý nước thải đúng quy định trước khi xả ra cống gom nước thoát chung; chỉ đạo thực hiện nạo vét thường xuyên hố ga trên các tuyến đường. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xả nước thải ra môi trường mà chưa qua xử lý.

**b) Việc tăng dân số cơ học phục vụ nhu cầu nhân lực cho du lịch Côn Đảo, bên cạnh đó phát sinh tình trạng trẻ em, người già bán hàng rong, vé số mời mọc liên tục sẽ gây cảm giác khó chịu cho khách du lịch và nhân dân địa phương, cũng như làm ảnh hưởng phần nào tới tiêu chí giảm nghèo huyện đề ra.... Đề nghị UBND huyện thông tin để nhân dân Côn Đảo được biết về các giải pháp chủ động khắc phục vấn đề này như thế nào (Ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện)**

**\* UBND huyện thông tin giải pháp chủ động khắc phục như sau:**

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 trường hợp bán vé số (29 người lớn và 04 trẻ em còn đang đi học, phụ giúp gia đình kiếm thêm tiền, 01 trẻ em sinh năm 2006 không đi học). Những người sống bằng nghề bán vé số dạo thuộc đủ mọi thành phần xã hội, không chịu sự quản lý về không gian hoạt động của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào và đến từ nhiều địa phương khác nhau (*Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang...*). Họ có thể là những cụ già tuổi cao sức yếu, người tàn tật, người mất sức lao động, những người thất nghiệp hoặc không trình độ học vấn. Trong thời gian qua, thực tế tình trạng bức xúc khi bị vé số mời mọc liên tục sẽ gây cảm giác khó chịu cho khách du lịch và nhân dân địa phương, đến mức nhiều người coi đây là như một loại “tệ nạn” xã hội cần phải dẹp bỏ để giữ cho môi trường văn hóa du lịch trong lành.

UBND huyện nhận thấy việc mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo không phạm pháp (pháp luật không cấm). Tuy nhiên, tình trạng chèo kéo, mời mọc thái hoá có diễn biến trên thực tế. Nhằm hạn chế tình trạng này trên địa bàn, UBND huyện đề ra các giải pháp khắc phục như:

- Chỉ đạo cơ quan quản lý về văn hóa, du lịch chủ trì, phối hợp với các đại lý

vé số hợp tác với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn những người bán vé số dạo (bao gồm những người bán hàng rong) cách mời khách mua hàng sao cho văn minh, lịch sự, tránh gây phiền hà cho khách. Qua đó, giúp bộ mặt văn minh đô thị của Côn Đảo được cải thiện.

- Đối với trường hợp trẻ em bỏ học đi bán vé số: các cơ quan, đơn vị liên quan và khu dân cư tiếp cận gia đình để tìm hiểu, vận động, và hỗ trợ các em có điều kiện đến trường.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

- Sau khi đã thực hiện tuyên truyền vận động, nếu vẫn còn xảy ra tình trạng người bán vé số dạo và hàng rong cố tình chèo kéo, ép buộc khách mua hàng, các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

**12. Việc xã hội hóa phương tiện vận tải hành khách đường biển là chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị UBND huyện cho biết thêm về thông tin lộ trình phương án thanh lý tàu Côn Đảo 10; trong lộ trình, tiến độ thực hiện việc thanh lý thì việc đảm bảo phương tiện để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như thế nào, khi hiện nay dự án đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép chưa triển khai (Ý kiến của Tổ thảo luận số 3).**

**\* Giải trình:**

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng Bến Đầm, căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành giá vé đội tàu vận tải (tàu 09 và tàu 10) huyện Côn Đảo tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo – Vũng Tàu thì lộ trình đến năm 2020 sẽ không còn bù lỗ giá vé. Ước đến hết tháng 12/2019, tàu Côn Đảo 10 thực hiện vận chuyển khách đi tàu ước đạt 10.945 lượt khách, đạt 55,56% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 6.347 triệu đồng.

Theo dự toán 2019 chi phí tàu Côn Đảo 10 dự kiến khoảng 16.049 triệu đồng, như vậy hoạt động tàu Côn đảo 10 năm 2019 dự kiến lỗ 9.702 triệu đồng (tạm tính theo dự toán) và chi phí sửa chữa tàu Côn Đảo 10 khoảng 3.500 triệu đồng, và năm 2020 không còn chủ trương được UBND tỉnh bù lỗ, thì nguồn thu dịch vụ cảng của Ban Quản lý cảng Bến Đầm không có khả năng trang trải chi phí cho tàu Côn Đảo 10 để đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị.

Mặt khác do Ban Quản lý cảng Bến Đầm là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, nếu không còn được chủ trương chính sách trợ giá từ UBND tỉnh mà vẫn tiếp tục để tàu Côn Đảo 10 hoạt động là rất khó khăn cho ngân sách huyện. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn huyện đã có các doanh nghiệp kinh doanh đường thủy tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại; trong điều kiện thời tiết bình thường bình quân mỗi ngày có khoảng 01 chuyến tàu từ Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại; từ 02 đến 03 chuyến/ngày từ bến Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo và ngược lại. Như vậy, trường hợp tiếp tục duy trì hoạt động tàu Côn Đảo 10 cho thấy ưu điểm về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (chủ động trong việc điều động tàu để thực hiện nhiệm vụ cấp bách liên quan đến địa phương: vận chuyển con người, hàng hóa phục vụ cho người dân trong trường hợp cần thiết, khẩn cấp mà địa phương không thể điều động tàu của doanh nghiệp để thực hiện); Về giá vé người dân Côn Đảo được hưởng giảm 50% so với khách du lịch. Bên cạnh đó có hạn

chế: lỗ khoảng 9.702 triệu đồng/năm và chi phí sửa chữa khoảng 3500 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng của đơn vị không có khả năng bù đắp được hoạt động vận chuyển. Từ đó Ban Quản lý cảng Bến Đầm sẽ không đảm bảo kinh phí để nâng mức tự chủ tài chính từ đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên lên đơn vị đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo chủ trương tại Kế hoạch số 166-KH/HU ngày 07/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo thực hiện về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, việc giải thể tàu Côn Đảo 10 là sự cần thiết và đúng chủ trương chấp thuận của Huyện uỷ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện giải thể tàu Côn Đảo 10, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý cảng Bến Đầm xây dựng lộ trình phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người dân vùng biển, đảo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Trong thời gian xây dựng phương án lộ trình, UBND huyện tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh cấp ngân sách hỗ trợ chi trả chính sách cho thuyền viên tàu Côn Đảo 10 theo phương án xây dựng. Đồng thời khẩn trương xúc tiến đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư để phục vụ chuyên ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương khi cần thiết.

**13. Từ ngày 01/10/2019 đến nay, CB-CC-VC làm việc ở Côn Đảo không được hưởng chế độ thu hút 50%, nên ảnh hưởng đến đời sống. Đề nghị UBND huyện có ý kiến về vấn đề này như thế nào?**

*\* Ý kiến về vấn đề này:* Theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2019 của Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút: Thời gian hưởng phụ cấp thu hút được xác định trong khung thời gian từ 03 đến 05 năm đầu khi các đối tượng đến làm việc ở nơi được hưởng phụ cấp thu hút. Do khó khăn đặc thù về tình hình sinh hoạt và nhu cầu về xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại huyện Côn Đảo, ngoài chế độ hưởng phụ cấp thu hút trong 03 năm theo văn bản số 3680/BNV-TL ngày 21/10/2010 của Bộ Nội vụ, còn được kéo dài thời gian hưởng thêm 06 năm theo Công văn số 1169/BNV-TL ngày 11/4/2014, Công văn số 4355/BNV-TL ngày 15/9/2016 của Bộ Nội vụ. Như vậy, thực tế các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trên địa bàn huyện đã được hưởng đủ 09 năm (từ 01/10/2010 đến năm 01/10/2019) phụ cấp thu hút, vượt quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC.

Vì vậy, vừa qua sau khi nhận văn bản đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Tài chính đề nghị không tiếp tục đề xuất kéo dài thời gian hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC và thống nhất sự cần thiết có chế độ nhằm thu hút cán bộ, tạo điều kiện ổn định công tác cho người lao động. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh căn cứ điều kiện làm việc và mức thu hút đã áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Côn Đảo, khả năng ngân sách của địa phương và quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước để xây dựng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Côn Đảo trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, UBND huyện đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chế độ hỗ trợ phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Côn Đảo, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

**14. Hiện nay chỉ có Khu đội trưởng và Công an viên được đóng bảo hiểm xã hội, các chức danh khác tại Khu dân cư không có, đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết cho các chức danh không chuyên trách khác ở khu dân cư**

**\* Ý kiến giải trình:** Ngày 21/7/2016, Ủy ban nhân dân huyện Công văn số 1402/UBND-NVLĐTB&XH kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội đối với các chức danh khu dân cư, gồm: Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng khu, Phó Trưởng khu dân cư; Trưởng ban, Phó Trưởng ban công tác MTCS; Trưởng, Phó các chức danh Đoàn thể cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định việc hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội cho các chức danh nêu trên, do đó cần phải chờ văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương (theo phúc đáp của Sở Nội vụ tại Công văn số 1066/SNV-XDCQ ngày 29/8/2017).

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiến nghị tỉnh hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội cho những người hoạt động tại khu dân cư, cụ thể tại Văn bản số 142/BC-UBND ngày 07/6/2019; Văn bản số 167/BC-UBND ngày 19/6/2019, Văn bản số 2454/UBND-NVLĐTB&XH ngày 12/8/2019; tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, kiến nghị này chưa được giải quyết.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp của UBND huyện về việc giải trình ý kiến tại 5 Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ và 02 Ban HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

**Nơi nhận:**

- TTr: HỦ, HĐND huyện (b/c);
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- BTT. MTTQVN huyện;
- Các thành viên UBND huyện; *Hư*
- Lưu VT, TH. *H<sub>2</sub>O*

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**